



**สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย**  
**ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี**  
**สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

ที่ สพด 528/2560

ที่ทำการสำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

2 ตุลาคม 2560

**เรื่อง** ขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2560

**เรียน** นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ อธิการบดี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ สาธารณสุขอำเภอ

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 1. รายละเอียดโครงการฯ จำนวน 1 ชุด  
2. ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2560 เรื่อง เทคนิคและ Pitfall การเขียนผลงานวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาแล 1 โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลมีการทบทวนการครองตำแหน่งในสายพยาบาลวิชาชีพ ของกระทรวงสาธารณสุข และมีแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาล รวมทั้งช่วยในการส่งเสริมความก้าวหน้าและสมรรถนะ ที่สะท้อนความเป็นผู้นำ การสร้างและเขียนผลงานวิชาการ จึงมีความสำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล ที่มีเวลาส่วนใหญ่ในการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยหน้างาน จะมีทักษะในการเขียนผลงานวิชาการน้อย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเขตนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการวิจัย และผลงานการดูแลผู้ป่วยเชิงวิชาการ จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนผลงานวิชาการได้ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้สนใจ สมัครและชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ <http://www.natne.or.th> อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสำหรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเอ๋อมพร กาญจนรังษิษฐ์)

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 080-8952065

email: [natned01@gmail.com](mailto:natned01@gmail.com)